



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน
เลขที่ ๑๑๓/๒๕๖๓
เรื่อง กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดปทุมธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมชัดเจน สอดคล้องกับโครงสร้างแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ จึงให้มีการกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. นางการะเกด สุจริตรธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (อำนวยการ ระดับต้น) เลขที่ตำแหน่ง ๒๘ ๓ ๐๔ ๒๑๐๒ ๐๐๑ หน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับการนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงิน อื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทางบดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๒. นางสาวสุธารัตน์ ดีแสน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติขั้นต้นเกี่ยวกับวิชาการจัดเก็บรายได้ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่น ๆ ภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างแน่ชัดหรือละเอียดถี่ถ้วน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๓. นางสาววัชรภรณ์ เกร็วรงค์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูลและงานบริการทั่วไป จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ - จ่าย งานพัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. นางสาวสุชาดา บัณฑิตภิรมย์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ เป็นเจ้าหน้าที่ขั้นต้นปฏิบัติงานที่ค่อนข้างยากเกี่ยวกับงานการเงิน และบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ทำฎีกาเบิกเงิน เช่น บัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท ตรวจสอบใบสำคัญหมวดรายจ่าย ตรวจสอบงบใบสำคัญที่ไม่มีปัญหา ทำรายงานการเงินเป็นประจำทุกเดือน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. นางสาวทิพวรรณ ตีเดิน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการพัสดุ เช่น จัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง ตรวจสอบ เก็บรักษา ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์รายละเอียดพัสดุครุภัณฑ์ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเชื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการ อะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ เสนอ ความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหา จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๖. นางสาวกรชวัล แสนสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน การตรวจสอบแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสีย ภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบ ตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษา นำส่งเงิน เป็นต้น ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๗. นางสาวน้ำฝน จุใจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือด้านวิจัยจราจร ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ในฐานะผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงาน ทำหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๘. นายสุริยา กองสัมฤทธิ์ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป หน้าที่และความรับผิดชอบ เขียนใบเสร็จค่าน้ำ เขียนใบเสร็จค่าขยะ จัดทำทะเบียนคุมผู้ค้างชำระค่าน้ำและค่าขยะ เก็บค่าขยะ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายวรวิทย์ ฝั่งความสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเงิน

